



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

30 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 30 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,888 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,250,949 ราย เสียชีวิต 126 ราย เสียชีวิตสะสม 28,526 ราย รักษาหายเพิ่ม 17,105 ราย รักษาหายสะสม 4,060,856 ราย ยังรักษาอยู่ 151,567 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 512,721,346 (+556,664) ราย เสียชีวิต 6,258,683 (+2,204) ราย รักษาหาย 466,595,429 (+682,027) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ สหรัฐฯ บ.โมเดอร์นาขออนุมัติใช้วัคซีนในเด็ก **เดนมาร์ก** เป็นประเทศแรกของโลกที่จะระงับโครงการฉีดวัคซีนโควิด หลังสามารถควบคุมการระบาดได้แล้ว **เกาหลีใต้** ยกเลิกคำสั่งสวมหน้ากากอนามัยนอกอาคาร สัปดาห์หน้า **ไต้หวัน** พบผู้ติดเชื้อโควิดรายวันถึงหลักหมื่นเป็นครั้งแรก **จีน** เผยยอดผู้ป่วยโควิดลดลงต่อเนื่องในช่วง 10 วัน ขณะที่นครเซี่ยงไฮ้กำหนดให้ผู้ประกอบการจ่ายค่าจ้างพนักงานกักตัวโควิด

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ

- ศบค. เผยยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ยังเพิ่มต่อเนื่อง เกิน 100 ราย/วัน ติดต่อกัน 20 วันแล้ว โดยมี 4 วันทำสถิติสูงสุด 129 ราย พบเสียชีวิตมากสุดในภาคอีสาน รองลงมาเป็นภาคกลางกับภาคตะวันออก และพบผู้สูงอายุกลุ่ม 608 ที่เสียชีวิตวันนี้ 120 ราย ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ, สยามกีฬา

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิดอยู่ในระดับสูงกว่าวันละ 120 คนต่อเนื่องมาเป็นเวลา 20 วันแล้ว ว่า เป็นผลสืบเนื่องจากผู้ป่วยอาการหนักที่สะสมต่อเนื่องช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ใน รพ. แต่ละวันมีผู้ป่วยที่มีอาการหนักจากโรคอื่น ๆ เสียชีวิตอยู่แล้วทุกวัน ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตทั้งจากโควิด 19 โดยตรงกับเสียชีวิตจากโรคอื่น และเป็นโควิดด้วย ซึ่ง สธ. จะแยกการเสียชีวิตทั้ง 2 กลุ่มนี้ออกมาให้ชัดเจน ส่วนอุปกรณ์ เติง ยา มีเพียงพอแน่นอน ยืนยันสถานการณ์โควิดของไทยดีขึ้นเรื่อย ๆ แต่ประชาชนยังต้องป้องกันตนเองขั้นสูงสุดต่อไป

2. คำแนะนำป้องกันโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews, ThailandPlus

- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าว “กินถูกหลักโภชนาการ บริหารร่างกาย อยู่ได้กับโควิด” โดยผลการศึกษาวิจัยของทีมวิจัยจาก Harvard และ King's College พบกลุ่มที่กินอาหารที่มีผัก ผลไม้ ธัญพืชเป็นส่วนใหญ่เสี่ยงติดเชื้อลดลง ร้อยละ 9 และมีอาการรุนแรงลดลงร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่เน้นบริโภคเนื้อสัตว์/อาหารที่มีผักน้อย สอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ปี 2563 ได้แนะนำให้กินอาหารที่หลากหลาย รวมทั้งผักและผลไม้สดทุกวัน พร้อมแนะนำประชาชนจึงควรมีกิจกรรมทางกายมีการเคลื่อนไหวร่างกาย และออกกำลังกายอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะวัยทำงาน ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้มีกิจกรรมทางกาย อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือ 30 นาทีต่อวัน

3. การใช้ยาแพกซ์โลวิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN

- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ว่า ยาแพกซ์โลวิด ใช้ได้กับคนอายุ 18 ปีขึ้นไป ผลการศึกษาพบว่าช่วยลดความเสี่ยงการป่วยหนักเข้า รพ. หรือเสียชีวิตลงได้ 89% เมื่อผู้ป่วยได้รับยาภายใน 5 วัน นับตั้งแต่เริ่มมีอาการ ส่วนคนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือได้รับเพียง 1-2 เข็ม และมีปัจจัยเสี่ยง 1 ข้อ ควรพิจารณาให้ยาแพกซ์โลวิด โดยเร็วภายใน 5 วันที่เริ่มมีอาการ ส่วนคนที่รับวัคซีน 3 เข็ม และเข็มสุดท้ายเป็น mRNA ควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อย 2 ข้อ ถึงจะพิจารณาให้ยาแพกซ์โลวิด เนื่องจากขณะนี้ยังมีจำนวนจำกัด ผลข้างเคียงที่พบบ่อย คือ การรับรสชาติอาหารเปลี่ยนไปและท้องเสีย ข้อควรระวังในการใช้ยาแพกซ์โลวิดร่วมกับยาตัวอื่นๆ อาจเกิดปฏิกิริยาต่อกัน

4. สเปรย์ฉีดพ่นป้องกันโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ

- ภญ.ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว ผู้ช่วย ผอ.ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ขณะนี้ฟ้าทะลายโจรกลับมานิยมหลังโอมิครอนระบาด ส่วนหนึ่งมาจากการที่ สธ. มีโครงการ เจอ แจก จบ อภัยภูเบศรจึงได้มีการวิจัยและเตรียมจะผลิตฟ้าทะลายโจรสำหรับฉีดพ่นคอ คาดว่าใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง และยังมีแผนขยายพื้นที่การปลูกเพิ่ม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผก.

- บริษัทผู้ผลิตยาซาโนไทซ์ ร่วมกับ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เผยผลวิจัยประสิทธิภาพ “VirX” (เวิร์ค) สเปรย์ฉีดจมูกโนตริก ออกไซด์ ว่ามีประสิทธิภาพการป้องกันการแพร่กระจาย และการติดต่อของเชื้อไวรัสโควิด 19 ผลกระทบเดียวที่พบ คือ รู้สึกสแบนเล็กน้อยเพียงวินาทีเดียว ไม่มีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์

5. ขอเพิ่มสิทธิรับชุดตรวจ ATK ในแอปฯ เป๋าตัง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

- มีผู้เขียนจดหมายถึงคอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย ระบุ สธ. แจกชุดตรวจ ATK ฟรี ในแอปฯ “เป๋าตัง” ตามร้านขายยา ทำได้ตั้งแต่ขอแนะนำ คือ บางอาชีพลงพื้นที่อยู่ประจำต้องออกพื้นที่ไปทำงานใกล้ชิดกับผู้คนเกือบทุกวัน จึงมีความเสี่ยงสูงที่ติดเชื้อโควิด 19 ได้ง่าย ต้องตรวจ ATK บ่อยมาก ต้องหาซื้อเอง เพราะใช้สิทธิรับชุดตรวจครั้งแรกจะได้ 2 อัน ครั้งที่สองได้ 1 อัน ซึ่งไม่เพียงพอ และไม่ม่ีกำลังทรัพย์ในการซื้อเอง ขอให้ผู้บริหาร สธ. พิจารณาการใช้สิทธิครั้งที่ 2 จาก 1 อันเป็น 2 อัน และให้เป็นรอบ ๆ ไป เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

6. หลอกเป็น อสม. ตรวจโควิด ขโมยของในบ้านพัก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน, สยามรัฐ

- จ.กาฬสินธุ์ จนท.ตำรวจ จับกุมตัวนางมยุรี อุ่นเพ็ญ อายุ 51 ปี อ้างตัวเป็น อสม. มาตรวจโควิด 19 ที่บ้านพัก แล้วแอบขโมยทรัพย์สินเงินสดและแหวนทอง นางพุดชา ไวสู้ อายุ 70 ปี แล้วหลบหนีไป

7. ความเห็นเกี่ยวกับ Thailand Pass

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

- สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า มีการตั้งกลุ่มไทยแลนด์พาสบนเฟซบุ๊กสมาชิกมากถึง 90,000 คน เปิดให้นักเดินทางตั้งคำถามเรื่องการเปลี่ยนเที่ยวบิน ระเบียบใหม่ในการเข้าประเทศ และบางคนเข้ามาแสดงความไม่พอใจเมื่อขอไทยแลนด์พาสแล้วไม่ได้ ทั้งนี้ ไทยแลนด์พาสสามารถใช้ได้หนึ่งสัปดาห์ก่อนหรือหลังวันที่ระบุ สถานการณ์ท่องเที่ยวเห็นว่า ข้อกำหนดของระบบที่ให้แต่ละคนกรอกเอกสารทำให้บริษัททัวร์จัดกรุ๊ปยากขึ้น

8. ผู้ป่วยซื้อยากินเองไม่เข้าระบบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ข่าวสด

- พญ.อารีย์ เชื้อเดช รองนพ.สสจ.นครราชสีมา เผยว่า พบปัญหาผู้ป่วยหลายรายที่ตรวจ ATK ขึ้น 2 ซิตแล้วไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา บางรายหาซื้อยาตามร้านขายยาตัวเอง โดยที่ร้านขายยาบางแห่งไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จึงไม่สามารถติดตามดูแลผลการรักษากลุ่มนี้ได้ ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อแล้วไปซื้อยากินเอง และเป็นผู้ประกอบการให้ญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงกิน ทำให้ติดเชื้อและปอดอักเสบเสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยบางรายไม่ยอมกักตัวเอง ทำให้แพร่เชื้อให้บุคคลอื่นได้

9. คลิปเก่า “หมอยงแนะเลี่ยงเข็ม 4”

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook

- เพจชมรมแพทย์ชนบทโพสต์คลิปหมอยงแนะนำให้เลี่ยงฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 4 ซึ่งเป็นคลิปเก่าตั้งแต่ 4 เดือนที่แล้ว

มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

- พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง ในฐานะ ผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กล่าวถึงแผนให้บริการฉีดวัคซีนกลุ่มเด็ก เตรียมพร้อมรับเปิดภาคเรียน ว่า แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มอายุ 5-11 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงฉีดเข็ม 2 ประมาณ 2 หมื่นกว่าคน ส่วนเข็มกระตุ้นหรือเข็ม 3 เป็นเด็กกลุ่มอายุ 12-18 ปี ซึ่งฉีดไปก่อนและได้เวลารับเข็มกระตุ้นแล้วตั้งแต่เดือน เม.ย. สธ. มีทางเลือกให้เข็มกระตุ้น ขอรับวัคซีนครั้งโตสขึ้นผิวหนังได้ โดยวิธีนี้ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ มั่นใจสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ จากการประเมินสถานการณ์หลังเทศกาลสงกรานต์ประมาณสองสัปดาห์ เริ่มเห็นสัญญาณจากสถิติต่าง ๆ ที่ชี้ว่าโควิดไทยหลายพื้นที่จะเข้าสู่ช่วงขาลง ยอดผู้ติดเชื้อลดลงและยอดผู้เสียชีวิตค่อนข้างคงที่ มอบให้หน่วยงานต่าง ๆ เตรียมพร้อมประเมินรับมือสถานการณ์ทุกด้านทั้งยา เวชภัณฑ์ บุคลากรและสถานพยาบาล ดูแลทั้งผู้ป่วยในและเดินทางมาจากต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า โควิด 19 ไม่ได้จบที่หายและตาย แต่ปัญหา Long COVID จะเป็นผลกระทบระยะยาว คนที่เคยติดเชื้อมาก่อน นอกจากควรป้องกันตัวให้ดีเพราะมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ ยังควรประเมินสุขภาพตนเองอย่างสม่ำเสมอ สังเกตอาการผิดปกติที่ต่างจากอดีต และปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษา ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศควรได้รับการลงทุนเพื่อรับมือกับจำนวนผู้ป่วย Long COVID จากการระบาดระลอกใหญ่ตั้งแต่กลางปีก่อนจนถึงปัจจุบัน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา สวทช. โพสต์ว่า ผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง มีโอกาสที่จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โดยเฉพาะผู้สูงอายุชาย ซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนข้อสังเกตดังกล่าว เนื่องจากเพศหญิงมีฮอร์โมน estrogen และ progesterone ที่สูงกว่าผู้ชาย ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการติดโควิด นอกจากนี้ ผู้ชายยังมีอัตราส่วนของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด neutrophil ที่มากกว่า ซึ่งเป็นตัวการหลักทำให้ปอดอักเสบรุนแรงในผู้ป่วยโควิด</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>เปิดหอผู้ป่วยเป็ยมมิตร จ.พัทลุง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. และคณะผู้บริหาร สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และเปิดหอผู้ป่วยเป็ยมมิตร รพ.พัทลุง เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยด้านจิตเวชฉุกเฉินที่ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล ตามนโยบายสนับสนุนให้มีวอร์ดผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ช่วยลดการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์</p>	-
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, INN)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 12 จ.พัทลุง ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ สู่การเป็นพืชเศรษฐกิจช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพของแต่ละจังหวัด ประยุกต์ใช้ในบริการนวดแผนไทย รวมถึงเป็นส่วนผสมในอาหารท้องถิ่น ชู 2 เมนูสุขภาพ “ยำตะไคร้สุโขทัย” และ “ซากัญชาข้าวสังข์หยด” อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์จากกัญชา พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “กัญชา กัญชงไทย ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, nationtv, thailandplus</p> <p>- ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด จัดเสวนา “ทางป้องกันเมื่อกัญชาอาจมีผลทางจิต” หลังประกาศ สธ. ปลดล็อกกัญชาใกล้มีผลบังคับใช้ ย้ำมีทั้งคุณและโทษ ต้องมีระบบตรวจสอบ ติดตามผลกระทบหลังการใช้ แนะนำให้ตั้งกองทุนตั้งเงินนายทุนสายเขียว สมทบ แก้ปัญหาผลกระทบจากกัญชาระยะยาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ brandbuffet</p> <p>- สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ (IMRTA) ประกาศเดินหน้าความร่วมมือกับ อาร์เอ็กลิฟ เวิลด์ เมดิกา ภายใต้ศูนย์วิจัยกัญชาทางการแพทย์ระหว่าง ในการพัฒนาสูตรยาจากกัญชาเพื่อใช้ในการรักษาโรคร้อยอย่างมีประสิทธิภาพโดยการวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial) ครอบคลุม 8 กลุ่มโรคหลัก</p>	-
<p>การใช้จ่ายสมเหตุสมผล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า การส่งเสริมการใช้จ่ายอย่างสมเหตุผล (RDU) ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของ สธ. เพื่อลดการเกิดปัญหาเชื้อดื้อยา ซึ่งปัจจุบันยังคงพบการใช้จ่ายที่ไม่สมเหตุผลเกิดขึ้นในสถานพยาบาล การแก้ไขปัญหาจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากสถานพยาบาลภาครัฐ รวมถึง รพ.เอกชน และคลินิกที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ กว่า 30,000 แห่ง ในการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการสุขภาพด้านการใช้จ่ายสมเหตุผลให้เกิดขึ้นเป็นระบบงานประจำ ซึ่งจะส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการใช้จ่าย</p>	
<p>การถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รอง สธ. ร่วมงานเสวนาการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข “นโยบายภาครัฐ กับความพร้อมการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)” พร้อมกล่าวว่า ข้อมูลที่ สธ. มีขณะนี้ ในระดับจังหวัดมีผู้ประสงค์โอนเป็นข้าราชการ 11,472 คน เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 9,732 คน รวมทั้งสิ้น 21,474 คน และส่วนที่มีชื่อทั้งประสงค์จะถ่ายโอนและไม่ถ่ายโอนอีก 587 คน รวมทั้งมีอยู่ในระบบทั้งสิ้นจำนวน 22,061 คน ขณะที่ผู้ไม่ประสงค์จะถ่ายโอนมีจำนวน 5,903 คน เหตุผลคือขอทำงานที่เดิม ฯลฯ สธ. จะใช้วิธีการคือหากเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ผู้ว่าฯ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรกระจายกันภายในจังหวัดหรือข้ามจังหวัด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งนี้ จะมีการเช็คตัวเลขให้ชัดเจน ว่าตกหล่นหรือไม่ เพื่อนำเสนอรายละเอียดที่ชัดเจนในเรื่องของจำนวนและค่าใช้จ่ายต่อ อ.ก.พ. ซึ่งวันที่ 1 ต.ค. 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ถ้ายอดไม่ตรงก็จะไม่ได้รับการอนุมัติ</p>	-
<p>รณรงค์ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, mcot, thaipbs, thailandplus, newtv)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่พรี ในประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ระหว่าง 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 65 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น ที่จะมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 และอาจมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น สามารถขอรับวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p>	
<p>ไข้หวัดนก H3N8 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, thaipbs, thebangkokinsight, infoquest, ch7 - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H3N8 ในจีนอย่างใกล้ชิด หลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อ รายแรก มีความเสี่ยงของการแพร่ระบาดในวงกว้างอยู่ในระดับต่ำ ในไทยยังไม่พบรายงานผู้ป่วยยืนยัน แนะนำเลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีกป่วย</p>	-
<p>เตือนบริโภคอาหารดิบเสี่ยงไข้หูด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ, acnews, thaipbs, thailandplus - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. เผยผลสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบ ระหว่างวันที่ 5 - 31 มี.ค. 65 จำนวนทั้งสิ้น 113,847 คน ผลการสำรวจ พบว่า ประชาชน พบร้อยละ 28 นิยมบริโภคอาหารดิบ เสี่ยงโรคพยาธิ ไข้หูด และติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร หากรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิต แนะนำเนื้อสัตว์บริโภคทุกชนิดต้องปรุงสุกถึงข้างใน</p>	-
<p>ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวดีไม่มีล้ม สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (chiangmainews, hfocus, mcot) ทีวีช่อง NBT - นพ.มณฑิเรศ คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมอนามัย ร่วมกับ ม.มหิดล กรมกิจการผู้สูงอายุ และ สสส. ประกาศนโยบาย “ผู้สูงวัย เคลื่อนไหวดี ไม่มีล้ม” เพื่อผลักดันนโยบาย การขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ตั้งเป้าให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์ (วันละ 30 นาที) ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งด้วยการเดินให้ได้อย่างน้อยวันละ 5,000 ก้าว เพื่อป้องกันการหกล้ม เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้ทรงตัวดีขึ้น</p>	-
<p>กลืนปากสัญญาณสุขภาพช่องปาก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot, thailandplus, thebangkokinsight, mcot - นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือน กลืนปากเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงสุขภาพช่องปาก ฟันผุ เหงือกอักเสบ และโรคทางระบบอื่นๆ ควรใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง และพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก ทำการรักษาฟันผุ และโรคเหงือกอักเสบ ขูดหินปูน รวมทั้งรับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี</p>	-
<p>คืบหน้าอาการน้องอ๋ม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, thaipbs, mcot, TNN, ch7, nationtv, workpinttoday, amarintv - รพ.ราชวิถี เผยความคืบหน้าอาการ"น้องอ๋ม" พยาบาล รพ.อัมพาง ขณะนี้มีอาการคงที่สามารถทำตามคำสั่งได้เป็นบางครั้ง ไม่มีอาการไข้ ไม่มีเสมหะ รู้สึกตัวดี ลืมตาเองได้ดีขึ้น แพทย์ได้ทำการเปลี่ยนท่อเจาะคอเป็นแบบชนิดโลหะ มีนัยกายภาพบำบัดเข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่อง หากมีอาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบในลำดับถัดไป</p>	-